

Số: /BC-BPC

Tủa Chùa, ngày tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Thực hiện Thông báo số 177/TB-TTHĐND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra các Báo cáo số 383/BC-UBND, ngày 02/12/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo số 385/BC-UBND, ngày 02/12/2020 về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm, 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo số 386 /BC-UBND, ngày 02/12/2020 về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Sau khi thẩm tra Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Trong năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Huyện ủy, TTHĐND và lãnh đạo UBND huyện quan tâm. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên tích cực phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan đơn vị mình; việc đổi mới tổ chức, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động. Đặc biệt nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, tăng cường áp dụng Khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2020 UBND huyện đã thực hiện 02 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Tả Phìn, Mường Đun, Huổi Sô và Trung tâm GDNN-GDTX (đã có kết luận đối với UBND xã Mường Đun và Trung tâm GDNN-GDTX). Qua công tác thanh tra đã chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân trong việc thực hiện, đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, khắc phục những yếu kém trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng được nâng lên, nhất là trong việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trên địa bàn: Toà án nhân dân huyện đã xét xử 01 vụ, 04 bị can về tội tham ô tài sản.

Việc chuyển đổi vị trí việc làm đối với cán bộ công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy nhất trí tại thông báo số 624-TB/HU ngày 22/10/ 2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về ban hành quy chế điều động công chức; biệt phái công chức, viên chức; chuyển công tác trên địa bàn huyện, trong năm 2020 thực hiện chuyển đổi vị trí công tác được 62 trường hợp (trong đó 27 Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng; 25 kế toán các đơn vị trường học; 10 trường hợp là trưởng, phó các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện).

Qua thẩm tra Ban Pháp chế nhận thấy: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng ở một số cơ sở chưa thực hiện thường xuyên, nội dung, chất lượng chưa phong phú; công tác tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số cơ quan, UBND các xã, thị trấn chưa cao, chưa kịp thời; công tác kê khai và báo cáo kết quả minh bạch tài sản thu nhập ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm so với thời gian quy định; tình trạng tham nhũng đã xảy ra trên địa bàn huyện.

2. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Ban Pháp chế nhất trí với báo cáo đã nêu tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong năm 2020 một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật còn xảy ra, chủ yếu là tội phạm trộm cắp tài sản (tăng 05 vụ so với năm 2019, chiếm 63,6 % trong tổng số vụ khởi tố năm 2020), xâm hại trẻ em, mua bán người, tội phạm ma túy.. với Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt là có vụ án giết người gây xôn xao dư luận. Tội phạm và vi phạm kinh tế, môi trường có lúc, có nơi còn phức tạp, nổi lên là việc khai thác, mua, bán, vận chuyển trái phép lâm sản; tình trạng cho vay, cho mượn tiền dẫn đến mất khả năng thanh toán; tội phạm liên quan đến đánh bạc dưới nhiều hình thức vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các cấp, các ngành nòng cốt là lực lượng Công an, luôn chủ động trong triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả đã tạo chuyển biến tích cực, nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đặc biệt là bảo vệ an toàn cho Đại hội Đảng các cấp; công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm được tăng cường, tiếp tục củng cố xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh, phòng,

chống tội phạm. Các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, an ninh chính trị, trật tự xã hội...

Kết quả đó đã góp phần quan trọng giữ ổn định về an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Pháp chế nhận thấy: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo giữ vững và ổn định, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cơ bản đạt được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên công tác nắm tình hình và dự báo tình hình của một số cơ quan, đơn vị nhất là cơ sở còn hạn chế; công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật hiệu quả chưa cao, kinh nghiệm trong công tác đấu tranh đối với một số loại tội phạm còn hạn chế. Việc trao đổi thông tin, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành nhất là trong điều tra mở rộng các vụ án, đặc biệt là án ma túy còn hạn chế, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức cảnh giác của một bộ phận người dân chưa cao. Tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp; tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra trên địa bàn.

3. Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong năm 2020, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Cụ thể: UBND huyện đã ban hành công văn số 28/UBND-TTr, ngày 20/01/2020 về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình tại cơ sở, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì chế độ tiếp công dân theo quy định. UBND huyện đã tiếp 23 lượt với 33 công dân; UBND các xã đã tiếp 54 lượt, 54 công dân. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện trong năm 2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực, lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm, nỗ lực trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, thường xuyên và quyết liệt hơn không né tránh trách nhiệm. UBND huyện tiếp nhận 38 đơn (trong đó: có 31 đơn kiến nghị, phản ánh, 02 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo), 22 đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết xong 16/22 đơn đạt 72,7%, 06 đơn còn lại đang trong thời hạn giải quyết. UBND các xã đã tiếp nhận 58 đơn trong đó: có 58 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết xong 51/58 đơn, các đơn còn lại đang tiếp tục được giải quyết. Việc giải quyết đơn được xem xét giải quyết, xử lý kịp thời cơ bản đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của Nhà nước, tổ chức và của công dân. Đã góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy: Công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân ngày càng được quan tâm và quyết liệt hơn. Tuy nhiên công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo chưa sâu rộng có lúc, có nơi còn hạn chế. Một số cơ quan, ban, ngành và UBND các xã chưa thực sự quan tâm đến công tác tiếp dân, chất lượng giải quyết, cũng như tham mưu

giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị phản ánh chưa cao, chậm. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa thường xuyên.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ

Qua giám sát và thẩm tra các Báo cáo của UBND, Ban Pháp chế HĐND huyện có một số kiến nghị sau:

1. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là người đứng đầu.

- UBND huyện cần tiếp tục quan tâm đến việc chỉ đạo các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Đặc biệt là việc chỉ đạo các cơ quan chức năng như: Thanh tra, Công an... tăng cường phối hợp với các cơ quan tổ tụng trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội. Thực hiện nghiêm Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Đề nghị công khai kết quả phát hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, chấp hành quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định của nhà nước.

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai Luật phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyên đổi vị trí việc làm của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

2. Đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp về tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động mở các đợt cao điểm liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, khai thác trái phép lâm sản.

- Chỉ đạo Công an huyện, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ tụng trong việc phát hiện xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm các kiến

ngộ vi phạm của Viện kiểm sát đối với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Nâng cao chất lượng xây dựng hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đối tượng.

3. Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật thanh tra.

- Tăng cường gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền các cấp với tổ chức và công dân đồng thời chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan tới tranh chấp đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành và UBND các xã, thị trấn bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo hai chiều.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng; nhiệm vụ năm 2021.

Ban Pháp chế kính trình HĐND huyện xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND;
- Lưu VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thanh Phương